



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๔
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓	๖
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑๒
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๗
ภาคผนวก	

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในตำบลสันนาเม็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ หมายความว่ารวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

## บทนำ

### ๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ ความความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่าง เป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี อยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ



## การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	- ด้านบริหารงานทั่วไป - ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ	กองคลัง
๒	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและผังเมือง	- ด้านบริการชุมชนและ สังคม - ด้านการเศรษฐกิจ	- แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - แผนงานการเกษตร	กองช่าง อบจ.เชียงใหม่	กองคลัง
๓	การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง	- ด้านการเศรษฐกิจ - ด้านบริการชุมชนและ สังคม	- แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด กองช่าง	กองคลัง
๔	การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	- ด้านบริการชุมชนและ สังคม - ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	- แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ	กองคลัง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๕	การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	- ด้านบริการชุมชนและ สังคม	- แผนงานการรักษาความ สงบภายใน - แผนงานการศึกษา - แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน - งบกลาง	สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา	กองคลัง
๖	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- ด้านบริการชุมชนและ สังคม - ด้านการเศรษฐกิจ	- แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานการเกษตร - แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด กองสาธารณสุข	กองคลัง
๗	การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- ด้านบริการชุมชนและ สังคม	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	กองคลัง
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๐ แผนงาน	๖ สำนัก/กอง	

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓





### รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b> <b>๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>		
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน สำนักปลัด)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รวมถึง การแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ของแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่างเป็นภาพรวม
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของนโยบายของผู้บริหาร และความต้องการของประชาชน ตลอดจนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
๓	โครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้มีการจัดทำเว็บไซต์มาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันมีบางแพลตฟอร์มที่แสดงผลได้ดีบนคอมพิวเตอร์ได้เพียงอย่างเดียวควรจะพัฒนาให้เว็บไซต์รองรับทุกแพลตฟอร์ม สามารถดูได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ใช่ดูแค่จากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ตรวจสอบและซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด รั่วซึม ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกองคลังและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์ฯ การเรียนรู้ (กองคลัง)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกองคลังให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน
๖	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจเสียภาษีและค่าธรรมเนียม และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพครบถ้วน
<b>๑.๒ แผนงานการศึกษา</b>		
๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
<b>๑.๓ แผนงานสาธารณสุข</b>		
๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรยุคใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้มีการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวม
<b>๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>		
<b>๔.๒ แผนงานสาธารณสุข</b>		
๑	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดต่อ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการเพื่อควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดและการระงับการระบาดของโรคติดต่อโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ โรคเมอร์ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) และสร้างความเข้มแข็งของแกนนำชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน ระงับการระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
<b>๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>		
๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๑	โครงการบริหารขยะโดยชุมชนเพื่อตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝังกลบ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง



## รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๒ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานใน พื้นที่ตำบลสันนาเม็งและหน่วยงาน ต่าง ๆ ตามภารกิจของ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๒ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและ ภารกิจงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ระบบเครื่องรับส่งและรับสัญญาณเสียงไร้สาย UHF/FM ๔๓๐.๒๒๕ MHz. พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งลูกข่าย จำนวน ๑ ชุด (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>		
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องเป่าลม ๔ จังหวัด ชนิดเครื่องยนต์มี พลังงานไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี จำนวน ๑ เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องเป่าลม เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ โต๊ะ (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การ จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก เนื่องจากมีอัตราค่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้โต๊ะทำงานไม่ เพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู่



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๒ ตัว (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง เนื่องจากมีอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้เก้าอี้ไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู่
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน เพื่อใช้เก็บเอกสารต่างๆที่จำเป็น
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของกองช่าง
๙	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการสำรวจ เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ที่ทางสาธารณะจำกัดและมีความคล่องตัวในการเดินทางเข้าถึงในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของบุคลากรกองช่าง
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อให้มีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการจัดทำสำเนาเอกสารกองช่างที่ เก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อสะดวกในการค้นหา



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>		
๑๓	ครูภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๓ ตัว (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครูภัณฑ์ การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง เนื่องจากทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุดและมีอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้เก้าอี้ไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู่
๑๔	ครูภัณฑ์สำนักงาน - โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครูภัณฑ์ การจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>		
๑๕	ครูภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง จำนวน ๙ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ผลักกล้ามเนื้อแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ฝึกก้าวย่ำบริหารขา จำนวน ๑ เครื่อง ๗. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน ๑ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๙. อุปกรณ์แท่นหมุนบริหารแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครูภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและประชาชน ให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๖	๖๐๐,๐๐๐	๔	๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๑,๑๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๑	๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐	๒	๔๘,๐๐๐
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๑	๔๓,๕๐๐	๑	๔๓,๕๐๐	๒	๘๗,๐๐๐
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๒	๖๖,๐๐๐
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๙	๗๐๐,๕๐๐	๗	๖๐๐,๕๐๐	๑๖	๑,๓๐๑,๐๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</b>												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๗๕,๕๐๐	๑	๓๗๕,๕๐๐
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๔๗๕,๕๐๐	๓	๕๗๕,๕๐๐
<b>๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๘๙๕,๐๐๐	๑	๘๙๕,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๘๙๕,๐๐๐	๑	๘๙๕,๐๐๐
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๐	๘๐๐,๕๐๐	๑๐	๑,๙๗๑,๐๐๐	๒๐	๒,๗๗๑,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น รวมถึง การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ของแผนดังกล่าว ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง สามารถ ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ ๓. เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และ/หรือ โครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในตำบล สันนาเม็งอย่างเป็นภาพรวม	๑. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ๒. จัดหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก กำหนด ขอบข่ายหรือรายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จ	๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ นำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒. สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้แผนพัฒนาเป็นแนว ทางการดำเนินงานและใช้ ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ อย่างจำกัดในการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ	งานนโยบายฯ สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดีแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดเทศบาลให้มีคุณภาพการให้บริการและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๙ คน	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและนำกลับมาประยุกต์ใช้และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล (บริหารทั่วไป) สำนักปลัดเทศบาล	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	<p>๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารทางราชการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ โปร่งใส</p> <p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนงานการให้บริการ หรือเพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับเทศบาลตำบลสันนาเม็งเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p> <p>๔. เพื่อเจ้าหน้าที่ สามารถปรับปรุงข่าวสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้เข้าถึงข่าวสารทางราชการได้อย่างรวดเร็ว</p>	จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อระบบและบริการข้อมูลในเว็บไซต์	๑. หน่วยงานราชการพร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และ ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหา	(งานทะเบียนราษฎร) สำนักปลัดเทศบาล
									๒. การให้บริการของเทศบาลรวมถึงมีความพึงพอใจในการได้รับการอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการที่สะดวกรวดเร็ว		

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ตรวจสอบและซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด รั่วซึม ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	ปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ระบบประปาใช้งานได้ตามปกติ ค่าสาธารณูปโภคลดลง	สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค	(บริหารทั่วไป) สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกองคลังและศึกษาดูงานนอกสถานที่สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	๑. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรกองคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรกองคลังทำงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ๓. เพื่อให้บุคลากรกองคลังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานที่ปฏิบัติ	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรในกองคลัง จำนวน ๒๐ คน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของบุคลากรกองคลังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. ร้อยละของบุคลากรกองคลังมีการประเมินผลการทำงานในระดับดีเด่น	๑. บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. บุคลากรทำงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ๓. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ ๔. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ๕. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงาน	กองคลัง



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	๑. เพื่อจูงใจและเชิญชวน ให้ประชาชนพร้อมใจเสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม ๒. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเทศบาลกับ ประชาชน ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาล ๔. เพื่อสร้างทัศนคติและ ภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาล	ประชาชนผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง ที่ต้อง ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	- ร้อยละ ของจำนวน ภาษีและ ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บได้ - ร้อยละของ ประชาชนที่ มาใช้บริการ	๑. ประชาชนให้ความ สนใจและพร้อมใจ ชำระภาษีตรงตาม กำหนดเวลา ๒. เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเทศบาล กับประชาชน ๓. การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ๔. ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาบ้าน เกิดตนเอง	กองคลัง
รวม	๖ โครงการ	-	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ๓. เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรในกองการศึกษา จำนวน ๑๑ คน	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและนำกลับมาประยุกต์ใช้และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก	กองการศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรยุคใหม่	๑. เพื่อให้บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติใน การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพในงาน เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๒ คน	-	-	-	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๑. บุคลากรกองสาธารณสุขฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติใน การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ๒. บุคลากรกองสาธารณสุขฯ มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกและค่านิยมทางด้านทัศนคติ และเกิดวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองช่างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคลากร กองช่าง จำนวน ๑๐ คน	-	-	-	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	จำนวนผู้ผ่านการอบรม	พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองช่าง มีความรู้ความสามารถมากขึ้น	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดต่อ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อควบคุม ป้องกัน การแพร่และการระงับ การระบาดของโรคติดต่อ, โรคติดต่อร้ายแรง เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ โรคเมอร์ และโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ๒. เพื่อให้ความรู้และ สร้างความเข้มแข็งของ แกนนำชุมชนให้มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สามารถระงับ โรคระบาดที่ เกิดขึ้นในพื้นที่	๑. สามารถควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด ระงับการระบาดของ โรคติดต่อ โรคติดต่อ ร้ายแรง เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ โรคเมอร์ และ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ๒. เกิดภาคีเครือข่ายที่ เข้มแข็งและมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง (แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓)	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้ แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ตระหนักถึงคุณค่าของการ ออกกำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย กลางแจ้ง เพื่อใช้ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านสำหรับ ใช้ในการออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ	-	-	-	-	๓๗๕,๕๐๐	จำนวน เครื่องออก กำลังกาย พร้อมติดตั้ง ที่จัดซื้อ	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ตระหนัก ถึงคุณค่าของการออก กำลังกายว่าเป็นสิ่งที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กอง การศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓๗๕,๕๐๐	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อตำบลสันนาเม็ง	เพื่อลดเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝังกลบ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนต้นแบบจำนวน ๒๔๐ ครัวเรือน ๒. จัดทำถังหมักก๊าซโลก Green cone จำนวน ๓,๖๔๕ ถัง	-	-	-	-	๘๙๕,๐๐๐	มีครัวเรือนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีการคัดแยกขยะที่นำไปกำจัด มีปริมาณลดลง	กองสาธารณสุข
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๘๙๕,๐๐๐	-	-	-

# บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

(แบบ ผ.๐๓)



## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปีละ จำนวน ๒ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	-	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ ปีละ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	-	๙๘๒,๐๐๐	๙๘๒,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- ระบบเครื่องรับส่งและรับสัญญาณเสียงไร้สาย UHF/FM ๔๓๐.๒๒๕ MHz. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งลูกข่าย ปีละ จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๒,๑๕๗,๐๐๐	๒,๑๕๗,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เครื่องเป่าลม ๔ จังหวะ ชนิดเครื่องยนต์ มีพลังงานไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๙,๕๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
๕	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ โต๊ะ	-	-	-	๑๐,๘๐๐	-	กองช่าง
๖	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	-	-	-	๗,๙๐๐	-	กองช่าง
๘	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๙	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๕๑,๙๐๐	-	กองช่าง

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๐	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	-	๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	-	๗,๕๐๐	-	กองช่าง
๑๒	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	-	-	-	๒๙,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๓	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๓ ตัว	-	-	๖,๐๐๐	-	-	งานพัฒนา ชุมชน (สำนักปลัด)

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๔	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑,๘๐๐	-	-	งานพัฒนา ชุมชน (สำนักปลัด)
๑๕	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาเม็ง จำนวน ๙ เครื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์ผลัดกล้ำมเนื้อแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. อุปกรณ์เดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์บริหารเอว ๓ คน จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์ฝึกก้าวย่ำบริหารขา จำนวน ๑ เครื่อง ๗. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน ๑ เครื่อง ๘. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๙. อุปกรณ์แท่นหมุนบริหารแขนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๓๗๕,๕๐๐	กอง การศึกษา
รวม					-	-	๗,๘๐๐	๔,๔๕๑,๖๐๐	๔,๖๖๔,๕๐๐	

# ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสนาเมือง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลสนาเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนาเมืองและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายันทพล พงศธรวิสุทธิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสนาเมือง